

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 173
วันที่ 27 ส.ค. 61
เวลา 11.00 น.



กรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ 1541
วันที่ 23 ส.ค. 2551
เวลา 11.00 น.

ที่ มท ๐๑๑๓๗/๖๓๖๓/๖

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งมอบงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้
จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๐ อนุมัติอธิบดีขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒. คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๑๕๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามสัญญาที่อ้างถึง (๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า เซติกสภาค จำกัด
ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี
ความยาว ๔๔๕ เมตร ในวงเงิน ๓๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยเริ่มทำการก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และอ้างถึง (๒)
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า หรือผู้แทน ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง นั้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนว่าขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามที่กำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมที่จะส่งมอบงานก่อสร้างดังกล่าว
เพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าเป็นผู้ใช้งานและบำรุงรักษา ดังนั้น หากเทศบาลตำบลเมืองเก่าไม่ขัดข้อง
ขอได้โปรดแจ้งยืนยันรับมอบงานก่อสร้างและทรัพย์สินจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปใช้งาน
และบำรุงรักษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายกเทศมนตรี (ผ่านปลัดเทศบาล)

- เพื่อแจ้งรับทราบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๔๗๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๐๙ ๔๗๑๒

นายอนันท์ กิติว่องแสง

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ วิศวกรรมโยธา
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นาย อนันท์ กิติว่องแสง

นาย อนันท์ กิติว่องแสง
(นายสินชัย สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

(นายสินชัย สมศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งมอบเขื่อนป้องกันตลิ่ง ให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เนื่องด้วยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในลุ่มน้ำภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี และหลายจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลให้ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก โดยเฉพาะเขตตำบลเมืองเก่าหลายจุด เกิดการทรุดตัวพังทลาย ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโบราณสถาน อุโบสถเก่าอายุหลายร้อยปีของวัดซ่ง รวมทั้งเจดีย์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างทันด่วน

เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยการนำของนายศุภรัตน์ อรรถพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า จึงได้ร่วมกับพระครูสิทธิพิมล (พระอาจารย์จักษ์)เจ้าอาวาสวัดซ่ง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนภายในตำบล ร่วมประชุมทำประชาคมแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และที่ประชุมมีมติเสนอให้เทศบาลตำบลเมืองเก่า เฝ้าระวังงบประมาณมาดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และป้องกันโบราณสถานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมา นายศุภรัตน์ อรรถพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า จึงได้ดำเนินการประสานงานกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี และกรมศิลปากร สืบรวจงบประมาณการออกแบบ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินศักยภาพของเทศบาลที่มีงบประมาณจำกัด เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงต้องนำโครงการดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเสนอต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์โครงการตามที่ประชาชนตำบลเมืองเก่าร้องขอและจากความร่วมมือร่วมใจอันเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องประชาชนตำบลเมืองเก่า และการติดตามงานอย่างใกล้ชิดของนายศุภรัตน์ อรรถพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกรร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ออกพื้นที่ตรวจสอบความจำเป็นของโครงการอีกครั้ง และได้้นำโครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการระดับกรมเพื่อขออนุมัติโครงการ และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อกลางปี ๒๕๖๑ พร้อมกับได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าใช้งานและบำรุงดูแลรักษาต่อไป

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอลำไทร จังหวัดสระบุรี นอกจากช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาดินริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัวป้องกันโบราณสถานบริเวณวัดซ่งและยังเป็นโครงการช่วยเสริมให้ทัศนียภาพให้มีความสวยงามและยังเป็นสถานที่พักผ่อนเดินออกกำลังกายในช่วงเช้าเย็นได้เป็นอย่างดี

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนตำบลเมืองเก่าทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดันโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

เจดีย์ วัดซึ้ง

สภาพเจดีย์เก่าอายุหลายร้อยปีของวัดซึ้งและตลิ่งบริเวณหน้าวัดซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีสภาพเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี และหลายจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลให้ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก โดยเฉพาะเขตตำบลเมืองเก่าหลายจุด เกิดการทรุดตัวพังทลาย ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งโบราณสถาน อุโบสถเก่าอายุหลายร้อยปีของวัดซึ้ง รวมทั้งเจดีย์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ต้องได้รับการแก้ไขปัญหอย่างทันด่วนที่



การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาก่อนจะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และป้องกันโบราณสถาน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเกินศักยภาพของเทศบาลที่มีงบประมาณจำกัด เทศบาลตำบลเมืองเก่าจึงต้องนำโครงการดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเสนอต่ออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอความอนุเคราะห์โครงการตามที่ประชาชนตำบลเมืองเก่าเสนอในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน



เทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส่งเจ้าหน้าที่และวิศวกร ร่วมกับกองช่างเทศบาลตำบลเมืองเก่า ออกพื้นที่ตรวจสอบความจำเป็นของโครงการอีกครั้ง และได้นำโครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการระดับกรมเพื่อขออนุมัติโครงการ และดำเนินการก่อสร้าง





หลังจากได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซุงโดยเทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ทางเทศบาลตำบลเมืองเก่ารายงานผลการดำเนินโครงการให้กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบเป็นระยะๆ ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซุง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า



นายสุภรัตน์ อรรถพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า รายงานผลการดำเนินโครงการให้กับสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าทราบความคืบหน้าของโครงการตลอดจนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซ่ง เป็นระยะ ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า



โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี

เทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมที่จะส่งมอบงานก่อสร้างเพื่อให้เทศบาลตำบลเมืองเก่าได้รับมอบงานก่อสร้าง และทรัพย์สินเป็นผู้ใช้งานและบำรุงรักษา

ทั้งนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซ่ง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี นอกจากช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักทรุดตัวป้องกันโบราณสถานบริเวณวัดซ่งและยังเป็นโครงการช่วยเสริมให้ทัศนียภาพให้มีความสวยงาม และยังเป็นสถานที่พักผ่อนเดินออกกำลังกายในช่วงเช้าเย็นได้เป็นอย่างดีให้กับประชาชนตำบลเมืองเก่าต่อไป

